
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 
ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร  องศวรโสภณ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร         รองเลขาธิการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๙. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันวิจัยโภชนาการ 

 ๑๐. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 
 ๑๑. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๒. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๑๓. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๑๖. อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๗. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๘. อาจารยมรกต  เชิดเกียรติกุล สํานักคอมพิวเตอร 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๒๐. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๔. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๗. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๘. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 ๒๙. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๐. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๒. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 



 ๒

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๒. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
 ๑๔. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๑๕. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยวัชรี  โชคจินดาชัย ประธานสภาอาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 ๔. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาที่งานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๕๒ 
 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๓๐ คน ติดราชการ ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๒๕ วันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ไดกําหนดจัด

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒ ในระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หองเชียงคํา ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทารา ดวง
ตะวัน จังหวัดเชียงใหม ประธาน และเลขาธิการเปนผูเขาประชุมฯ เลขาธิการแจงวา ที่ประชุม ปอมท. ไดเสนอความเห็นเก่ียวกับ
หัวขอหลักและประเด็นตางๆ ในการจัดสัมมนาวิชาการประจําป ๒๕๕๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะเปนเจาภาพ และขณะนี้ ปอมท. 
กําลังแกไขระเบียบวาดวยที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และการปรับปรุงโครงสรางของ ปอมท. 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๓

๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 ประธานแจงวา คณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ กําหนดประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒ 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง 
ประธานไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขาประชุมแทน สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการ
ประชุม   

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

    ๑.๕ สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะ ลาออก 
 ประธานแจงวา อาจารยดุสิต เลาหสินณรงค สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะจากคณะสัตว
แพทยศาสตร ไดขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาคณาจารย ตั้งแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเลือกตั้งซอมฯ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๑.๖ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
 ประธานแจงวา ทําหนังสือเสนอผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร เปนผูแทนสภาคณาจารยเพ่ือ
เปนกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๗ ประธานไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
ตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจงวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๘๑๕/๒๕๕๒ และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๘๑๖ 
สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ประธานสภาคณาจารยไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาการและ
ประเภทสนับสนุน ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง ๕๑๕ อาคาร
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีผูแทนจากสายสนับสนุนรวม
เปนคณะกรรมการฯ ดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๘ การสรางความรวมมือในการทํางานดานคนพิการใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล และนโยบาย
การรับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารยพรพรรณ สมบูรณ ชี้แจงวา ตามท่ีสภาคณาจารยพบนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๒ ในการประชุมไดมีการพูดถึงประเด็นการสรางความรวมมือในการทํางานดานคนพิการ ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดแนะนําใหประสานกับ ดร.เซง เลิศมนโนรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร อาจารยจากวิทยาลัยราชสุดาจึงได
ดําเนินการสานตอขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย โดยไดมีการประชุมรวมกันกับ ดร.เซง เลิศมโนรัตน และอาจารยจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงขอแจงใหทราบวา การประสานงานภายในมหาวิทยาลัยไดเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรมตามคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย โดยไดเสนอนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับนักศึกษา
พิการของ University of Cambridge, University of California-Berkley, Stanford University, Princeton University, Harvard 
University และ MIT ผานประธานสภาคณาจารยไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจงวา ไดดําเนินการสงเอกสารเก่ียวกับเรื่องดังกลาวใหนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

 ที่ประชมุ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
  ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมี
มติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การเปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒  

 ประธานแจงวา ไดนําเรื่องการรับเปนเจาภาพจัดสัมมนาวิชาการ ปอมท. หารือกับอธิการบดีเรียบรอย
แลว อธิการบดีไดใหความเห็นชอบตามที่เสนอ ซึ่งไดนําเสนอที่ประชุม ปอมท. รับทราบเรียบรอยแลว 

 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑) ผูเขารวมสัมมนาตองลงทะเบียนทุกคน ไมมีขอยกเวน โดยเฉพาะประธานสภาคณาจารย/สภา

อาจารย/สภาพนักงาน/สภาขาราชการ ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน กรรมการบริหาร ปอมท. และกรรมการฝายตางๆ 
 ๒) การแตงตั้งกรรมการจัดสัมมนาในฝายตางๆ นั้น ประธานเสนอใหผูที่ประสงคสมัครเปนกรรมการ

จัดการประชุมจะตองเปนผูที่มีเวลาปฏิบัติหนาที่ไดจริงๆ และไมจําเปนตองแตงตั้งกรรมการเปนจํานวนมาก กรรมการฝายตางๆ 
มีดังนี้ 

  - คณะกรรมการอํานวยการ 
  - คณะกรรมการดําเนินงาน 
  - คณะกรรมการฝายรับ-รวบรวม และผลิตเอกสาร 
  - คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  - คณะกรรมการฝายการเงิน 
  - คณะกรรมการฝายตอนรับและลงทะเบียน 
  - คณะกรรมการฝายพิธีการ 
  - คณะกรรมการฝายที่พัก สถานที่ และจัดเลี้ยง 
  - คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน 
  - คณะกรรมการฝายสรุปผลการสัมมนา 
  - คณะกรรมการฝายจัดหาทุน 
  ประธานขอใหฝายเลขานุการดําเนินการเวียนแจงสมาชิกเพ่ือสมัครเปนกรรมการฝายตางๆ 
 ๓) สรุปหัวขอใหญ และหัวขอยอย ดังนี้ 
  หัวขอใหญ  คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง ?  
  หัวขอยอย มีดังนี้ 

   - การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ วิกฤต โอกาส หรือการกีดกัน ?  
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  
   - อุดมศึกษามีสวนชวยแกปญหาบัณฑิตตกงานไดอยางไร ?  
   - การประเมินภาระงานสอน  
   - บทบาทอุดมศึกษากับวิกฤตสังคมไทย  
   - งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ชวยพัฒนาชาติไดจริงหรือ?  
   - การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ชวยพัฒนาชาติไดอยางไร?  
   - นโยบายชาติอยางไร จึงจะแกวิกฤตอุดมศึกษาไทยไดจริง?  
   - มหาวิทยาลัยในกํากับ เดินผิด? คิดผิด? คิดใหมไดหรือไม?  
   - มหาวิทยาลัยในกํากับ ความคาดหวังของสังคมกับความเปนจริง ตางกันหรือไม อยางไร?  
   - ธรรมาภิบาลกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา  
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   - แกวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมดวยปญญาของแผนดิน   
   - บูรณาการอุดมศึกษาไทย 
   - ๒๐๑๕ กับการเปน Educational Hub ของ ASEAN  ฝนที่เปนจริง ? 
   - สมานฉันท และการคืนดี กับวิถีทางออกของสังคม 
  ประธานจะนําหัวขอท้ังหมดนี้เสนอที่ประชุม ปอมท. พิจารณาในการประชุม ปอมท. สมัยสามัญครั้งท่ี 

๓/๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคาร
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

       ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท และรองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา ไดแสดงความ
คิดเห็นถึงกรณีที่สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลรับเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒ สรุปไดดังนี้ 

  ๑) สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ิงรับเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๑ โดยใชงบประมาณป ๒๕๕๒ ไปแลว และกอนวันสัมมนา จะตองเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. เพ่ือเตรียมความพรอม
การจัดสัมมนาอีก ๑ ครั้ง สรุปแลวในปนี้สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลจะตองรับเปนเจาภาพ ปอมท. ถึง ๓ ครั้ง โดยขอให
คํานึงถึงงบประมาณของสภาคณาจารยที่มีอยูอยางจํากัดดวย เนื่องจากในการรับเปนเจาภาพจัดประชุม ปอมท. แตละครั้ง สภา
คณาจารยตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๒) ควรเสนอเรื่องนี้ใหที่ประชุมสภาคณาจารยพิจารณากอนที่จะตอบรับเปนเจาภาพ 
  ประธานชี้แจงวา เนื่องจากสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลตอบรับเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ 

ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ จึงขอใหสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลรับเปนเจาภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ใน
วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๒ ดังนั้น สภาคณาจารย
จะไมรับเปนเจาภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ปอมท. อีกแลวในปนี้ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

      ๓.๒ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   เลขาธิการแจงวา ประธานไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ….. 
และเรื่อง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา รวมทั้งสรุปการรับฟงความ
คิดเห็นทั้งรางขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ….. และเรื่อง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตอรองอธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว เพ่ือดําเนินการตอไป โดย
คาดวาจะเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๕๒ 
   รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา ไดแสดงความคิดเห็นวา ผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นของ
รางขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ….. และเร่ือง คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา รวมทั้งขอเสนอแนะจากกองกฎหมาย ยังไมเคยนําเสนอเขาท่ีประชุมสภาคณาจารยเพ่ือพิจารณา หลังจากการ
รับฟงความคิดเห็นแลว และไมเห็นดวยที่รีบนําเสนอรางดังกลาว โดยไมผานที่ประชุมสภาคณาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท เสนอใหนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ. .... และผลสรุปการรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะของกองกฎหมาย เสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ 
   เลขาธิการไดชี้แจง ดังนี้ 

๑) ขอเสนอแนะจากกองกฎหมายเปนเพียงการแกไขเล็กนอยซึ่งไมไดทําใหสาระสําคัญของราง
ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ…..ที่ผานการพิจารณาของสภาคณาจารยแลวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

๒) ที่ประชุมสภาคณาจารยเคยมีมติใหนํารางขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ….. ที่ผานการ
พิจารณาของสภาคณาจารยแลวและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาคมเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
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พิจารณาเพื่อออกเปนขอบังคับตอไป เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูตัดสินใจในการออกขอบังคับนี้ในขั้นตอน
สุดทาย แตถาที่ประชุมสภาคณาจารยจะมีมติใหนํารางขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ…..กลับมาพิจารณาอีกครั้งก็ได  

๓) มีผูแสดงความคิดเห็นตอรางขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ…..จํานวน ๑๖ ราย 
    ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๓.๓ โครงการประชุมระดมสมอง (Brain Storming) เรื่อง “ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลก” 
          ประธานแจงวา กําหนดจัดโครงการประชุมระดมสมอง เรื่อง ลักษณะสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลก ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนที รักษพลเมือง 
ในขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมรายชื่ออาจารยในมหาวิทยาลัยที่ผานการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย Top ๕๐ หลังจากไดรายชื่อเรียบรอยแลว จะทําหนังสือเชิญผูที่แจงชื่อเพ่ือยืนยันอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจ
เขารวมโครงการฯ ดังกลาวดวย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓.๔ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๔.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ประธานกรรมการฝายวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารยใน

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวามีการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓.๔.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และ

ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม ฝากแจงที่ประชุมวา จะมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ 

๓.๔.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา จะมีการจัดวัน International Day ในวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๓.๔.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ 
    ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท กรรมการฝายสวัสดิการแจงวา รองศาสตราจารย

วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ ฝากเสนอเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  ๑) แมคาโรงอาหารใหญ แจงวา คณะกรรมการฯ จะเก็บคาเชาที่โรงอาหารแพงขึ้น โดยเริ่ม

เก็บตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเปนชวงปดเทอม ขายอาหารไมได อยากจะขอลดราคาคาเชาที่ในชวงปดเทอม 
  ๒) รถรางวิ่งเร็วมาก เปนหวงเรื่องความปลอดภัย 
  ๓) เริ่มใชน้ําประปาในศูนยศาลายาแลว มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินคาใชน้ําจากสวนงานตางๆ  

ยูนิตละ ๑๕ บาท คาใชจายทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยตองเสียประมาณปละ ๒๐ ลานบาท ขอใหทุกคนชวยกันประหยัดดวย 
๓.๔.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
  รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารยแจงวา ไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. สรุปดังนี้ 
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  ๑) การคัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยในปนี้ยังคงใชระเบียบสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
หลักเกณฑเดิม 
  ๒) ปอมท. ไดขอใหมหาวิทยาลัยตางๆ เสนอชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๑ 
ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 
  ที่ประชุมจึงไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนฯ เพ่ือ
เสนอ ปอมท. พิจารณา สรุปดังนี้ 
  - ผูชวยศาสตราจารย นพ.พนม เกตุมาน  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  - ศาสตราจารย ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี
  - ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล สาขาสังคมศาสตร 
  ๓) มูลนิ ธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร  ไดขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่ออาจารย
ระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับ
รางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดมีมติเสนอชื่อ 
ศาสตราจารย นพ.สัญญา สุขพณิชนันท เปนผูสมควรไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขารับรางวัลดังกลาว 
  ๔) ที่ประชุมไดเสนอชื่อกรรมการฝายพัฒนาอาจารยเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดน
แหงชาติ ของ ปอมท. ดังนี้ 
  - ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร องศวรโสภณ  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
  - ผูชวยศาสตราจารยวันดี โตสุขศรี  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  - อาจารยชนิดา ปโชติการ   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  - รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต  สาขาสังคมศาสตร 
  - รองศาสตราจารยดวงพร นะคาพันธุชัย  สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร 
  - อาจารยพรพรรณ สมบูรณ   สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร 
  ขอเสนอที่ประชุมสภาคณาจารยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๔.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธแจงวา ขาว

สภาคณาจารยฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ เปนเรื่องเก่ียวกับอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย 
๓.๔.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  
  ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๓.๔.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
  อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยแจงวา ยังไมมีการประชุม สําหรับเรื่อง ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ประธานกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียนไดเสนออธิการบดีไปนั้น ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดี
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ไดเชิญผูอํานวยการหรือผูแทนของ ๔ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มา
หารือรวมกันในเรื่องการเบิกจายเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนการหาขอตกลงรวมกันระหวาง ๔ 
โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย (สวนงาน) และลูกจางประจําเงินรายไดที่กําลังจะเขาสู
ระบบสวัสดิการประกันสังคม ที่ประชุมไดฝากใหรองศาสตราจารยวรรณา ศรีโรจนกุล รับไปเสนอ ศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
เพ่ือทราบ 
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๓.๔.๙ กรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลางและรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  อาจารยชนิดา ปโชติการ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง

และรานคา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับรานเบเกอรี่แหงหนึ่ง ในศาลายา มีราคาแพงกวาสาขา
อ่ืนๆ และอาหารเสีย ไมสด 

 ประธานรับจะไปสอบถาม รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําลี รองอธิการบดีฝายระบบ
กายภาพและสิ่งแวดลอม เก่ียวกับคณะกรรมการชุดนี้วา ไดมีการยกเลิกไปหรือยัง 

 ๓.๔.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข  ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม แตไดสรุปผลการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
๓ .๔ .๑๑ กรรมการประสานงานพัฒนาสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  และ

คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารยดุสิต เลาหสินณรงค ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการประสานงานพัฒนา

สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา ลาออกจากการเปนสมาชิก
สภาคณาจารย ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน เลขาธิการสภาคณาจารยขอเสนอตัวเปนผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 

๓.๔.๑๒ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
          รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ 
      ๔.๑ สํานักคอมพิวเตอร 
 อาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล แจงวา มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสํานักคอมพิวเตอร สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี และจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังนั้น ถาสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติที่ชัดเจน สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะของสํานักคอมพิวเตอรจะหมดไปดวย 
 ประธานฯใหความเห็นวา ถามีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)จะตองมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะใหมดวย ถาอาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ก็สามารถสมัครเปนสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

      ๔.๒ การเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะจากสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว 
 ประธานแจงวาสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวแจงวา ไดดําเนินการเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะแทนรองศาสตราจารยสายฤดี วรกิจโภคาทร แตปรากฏวาไมมีผูสนใจสมัคร ทาง
สถาบันฯ ขอหารือวา ไมมีสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนคณะจากสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวจน
ครบวาระของสมาชิกสภาคณาจารยชุดนี้ไดหรือไม 
 ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแลว กรณีดังกลาวขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ.๒๕๓๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงขอ
แจงใหสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวดําเนินการเลือกตั้งซอมใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ 
รองศาสตราจารยสายฤดี วรกิจโภคาทร ลาออก 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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    ๔.๓ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป    
  ที่ประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 
 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน 
 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 


